



LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

Số 04 2025

Lời Mở

Chúng con kính giới thiệu đến cộng đoàn Dân Chúa Bản Tin Số 04 của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tạ ơn Chúa về hạt giống đức tin mà tổ tiên chúng ta đã đón nhận và đang được lớn mạnh khắp mọi vùng miền trên thế giới. Hôm nay chúng ta được lắng nghe Cha Dominic Phạm Hảo chia sẻ về Giáo xứ Đức Mẹ Lavang tại Tucson.

Thay Mặt Ban Biên Tập
Linh mục Tổng Thư Ký
Giowan Nguyễn Vũ Việt



Cám ơn & Chúc Mừng

Cha Peter Trương Thường, Chánh xứ Giáo xứ Francis of Assisi, Gp. West Palm Beach, FL đã được các linh mục Miền Đông Nam tín nhiệm phục vụ Chủ Tịch Miền

Đông Nam trong Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam. Xin Chúa ban cho Cha sức khỏe, niềm vui dâng hiến. Liên Đoàn và quý Cha Miền Đông Nam cảm ơn tấm lòng quảng đại hy sinh phục vụ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho Cha.

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ



Lm. Dominic Phạm Hảo, Chánh xứ

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG tại Tucson, Arizona

Cha Dominic Phạm Hảo, Chánh xứ
3201 E Prisidio Rd. Tucson, AZ 85716
520-326-7670

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang là một cộng đoàn Công Giáo Việt Nam được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn. Khởi đi từ năm 1977 Cổ Linh mục Lucien Olivier, C.Ss.R. thành lập Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tucson.

Cộng đoàn phát xuất bắt đầu từ Giáo Xứ Đức Mẹ Sầu Bi, rồi được chia đôi cho hợp với hoàn cảnh sống: một số đông sinh hoạt tại Tiểu Chung Viện Giáo phận, số nhỏ khác mượn nhờ Nhà Nguyễn Thánh Rosa de Lima cho thánh lễ hằng tuần. Đến năm 1998, cộng đoàn mua lại

nhà thờ Tin Lành tại 800 S. Tucson Blvd., Tucson, AZ 85716 vào thời Cổ Linh mục Gioan Trần Ngọc Bích, C.Ss.R. đang làm quản nhiệm. Và năm sau vào ngày 31 tháng 5 năm 1999, cộng đoàn được nâng lên thành giáo xứ, lấy tước hiệu là Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang và chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm thánh bổn mạng. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã gắn bó với ngôi thánh đường này hai mươi hai năm cùng với bao kỷ niệm. Vì sự phát triển tương lai của giáo xứ và một số bất tiện về không gian, Đức Giám mục Edward J. Weisenburger đề nghị sát nhập hai giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Saint Frances Cabrini. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang di chuyển về Nhà thờ Thánh Frances Cabrini, 3201 E. Prisidio Rd. Tucson AZ.

Nơi nhà thờ mới này có khá đầy đủ. Ngoài ngôi thánh đường còn có một trường học độ 10 phòng học. Có một hội trường tương đối rộng thuận tiện cho những dịp tổ chức. Hơn nữa giáo xứ có một nhà xứ với 5 phòng ngủ, và một số phòng ốc được dùng làm văn phòng giáo xứ. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và thay đổi, nhưng vẫn duy trì và phát huy đời sống đức tin sâu sắc của cộng đồng người Việt Nam tại Tucson.

Giáo xứ có khoảng 250 gia đình Việt Nam. Trong đó có hai nam Tu Sĩ, một thầy Sáu vĩnh viễn và thêm một ứng sinh thầy 6 vĩnh viễn đang trong quá trình đào tạo. Giáo xứ hiện có bốn ca đoàn phục vụ trong phụng vụ thánh lễ. Giới trẻ là tương lai của giáo xứ, do vậy giáo xứ có trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang, nhằm đào tạo đức tin cho các em và bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, giáo xứ còn có nhóm Vinh Sơn Phaolo hoạt động tích cực trong các công việc tông đồ bác ái, chia sẻ yêu thương với những người kém may mắn, trợ giúp cho người nghèo trong vùng. Đặc biệt mỗi cuối tuần giáo xứ còn có một đội ngũ thiện nguyện nấu những món ăn thuần túy Việt Nam phục vụ cho mọi người nhằm có thêm chút tài chánh cho giáo xứ. Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho những người được giúp đỡ, mà còn giúp mỗi người trong giáo xứ sống trọn vẹn tinh thần Kitô hữu qua tình yêu thương và sự sẻ chia.

Thánh lễ và các Bí tích là trung tâm của đời sống giáo xứ, nơi mọi tín hữu quy tụ để tôn thờ Thiên Chúa và nhận lãnh ân sủng qua các Bí tích. Hằng ngày trong tuần có một thánh lễ tiếng Việt vào lúc 6pm. Riêng ngày Thứ Sáu hằng tuần có một tiếng Châu Thánh Thể. Thứ Bảy có 2 thánh lễ và Chúa Nhật có 3 thánh lễ. Giáo xứ còn có giờ đọc kinh chung Tôn Vương Đức Mẹ vào mỗi chiều Chúa Nhật tại các gia đình.

Người xưa có câu “Đất lành, chim đậu”, ở Tucson thì đất cần mà chim vẫn đậu. Do làn sóng người Việt kéo về an cư lạc nghiệp, cộng đoàn từ nhóm nhỏ chừng mười gia đình nay đã tăng lên con số vài trăm. Thật diệu kỳ bàn tay Thiên Chúa quan phòng!

PHÂN ƯU

+ Liên Đoàn xin hiệp thông cầu nguyện với linh mục Phêrô Lê Công Đức, TGP Seattle và Nữ Tu Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Dung, Hội Đồng Ánh Sáng Phúc Âm, Việt Nam về Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thân đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 14-02-2025 tại Everett, Washington, hưởng thọ 92 tuổi. Nguyên xin Thiên Chúa thương xót đón nhận Bà Cố Maria Nguyễn Thị Thân vào Bàn Tiệc Nước Trời.



Cầu Nguyện Cho Các Cộng đoàn/ Giáo xứ Việt Nam tại **ARKANSAS - GP LITTLE ROCK**

Linh Mục Đỗ Ngọc Tuyên, Phó xứ
Sacred Heart of Mary Church
Vietnamese Community

1301 Frank Street Barling, AR 72923
479-452-1795

Linh mục Vũ Viên (Jack Vũ), Chánh xứ
St. Patrick Church

211 W. 19th St. North Little Rock AR 72114
501-758-1155